

Số : 51/KH- CĐN

Phú Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông
trong CBCCVC-LĐ năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc “ Tổ chức tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông trong CNVCLĐ” năm 2012;

Nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền rộng rãi trong CBCCVC-LĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong CBCCVC-LĐ năm 2012 với những nội dung sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về ATGT, nhất là luật giao thông đường bộ 2008, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Làm cho mỗi CBCCVC-LĐ nhận thức sâu rộng và gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn giao thông, gắn tính tự giác của mỗi người với sự kiểm tra, nhắc nhở của tổ chức công đoàn.

II. Nội dung, biện pháp:

1. Tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ 2008, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nghị định 33/2011 ngày 16/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về trật tự An toàn giao thông, pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong CBCCVC-LĐ, đưa tin người tốt, việc tốt, các hoạt động liên quan đến ATGT.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông, vận động mỗi CBCCVC-LĐ gương mẫu chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Nâng cao nếp sống văn hóa của CBCCVC-LĐ khi tham gia giao thông, làm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu đông dân cư. Đối với các trường học ban chấp hành CĐCS phối hợp với chuyên môn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ trong phụ huynh, học sinh, tránh tập trung đông người làm ùn tắc giao thông trước cổng trường học, và giáo dục ý thức khi tham gia giao thông

Tổ chức phát động mạnh mẽ trong CBCCVC-LĐ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông gắn với cuộc vận động xây

dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng tiêu chí thực hiện pháp luật ATGT vào việc bình xét thi đua khen thưởng

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này các cấp công đoàn vận động CBCCVN-LĐ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan văn hóa. Đưa tiêu chí đảm bảo ATGT vào việc bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể.

Nhận được kế hoạch này các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt và thường xuyên báo cáo về Công đoàn Giáo dục tỉnh./.

Nơi nhận:

- CĐGD các huyện, TP, thị xã;
- CĐCS các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VPCĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ



Lê Thị Hồng